

คู่มือออนไลน์

(16 ตุลาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

การขออุทธรณ์แต่งงานที่ไม่อาจให้ได้ (ตอน 1)

สวัสดิ์ศรีรับผ่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาหนี้เป็น การตอบจดหมายการขออุทธรณ์แต่งงานของผู้ใช้นามว่า มะลิ เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เวลา 18.20 น. กรุงเทพฯ เพศหญิง

คุณมะลิยังได้ส่งวันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดของว่าที่เจ้าบ่าวมาให้ด้วย แต่ผมจะไม่แสดงภาพ ดวงชะตาของฝ่ายชายในการตอบจดหมายนี้ เพราะไม่ได้อ้างอิงถึงมากมายนัก

คุณมะลิ เขียนถามมาสรุปใจความได้ดังนี้

“ต้องการจะขออุทธรณ์แต่งงาน แต่จะต้องจดทะเบียนสมรสภายในเดือนสองเดือนนี้อยู่แล้ว เพราะที่ ประเทศ(ในตะวันออกกลาง) ถ้าชายหญิงจะอยู่ด้วยกัน ต้องจดทะเบียน ไม่งั้นถ้าเขาสุ่มตรวจเจอจะเป็นเรื่อง โดนส่งไปเข้าคุก เลยอยากจดทะเบียนแล้วจัดงานแต่งงานช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพราะว่าขอ วันหยุดได้ช่วงนั้นพอดี”

ก่อนที่จะกำหนดอุทธรณ์แต่งงาน ผมต้องพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณมะลิ และ ดวงชะตาของคู่รักของคุณเสียก่อน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคู่

ดวงชะตาเรื่องคู่ครอง ของคุณมะลินั้น มีความสัมพันธ์ที่จะเกิดความล้มเหลว แยกแยก หรือ ต้อง แยกทางกันค่อนข้างมาก จึงเป็นเรื่องที่คุณมะลิจะต้องตระหนักในข้อนี้เอาไว้ก่อน แต่ไม่ได้หมายความว่า จะพูดเพื่อให้คุณระแวง จนเกิดความไม่สบายใจ

เจตนาของผมก็คือ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และ ให้พยายามดูแลซึ่งกันและกันให้ดี เอาอกเอาใจ ใส่ใจต่อกันของคุณให้ดี และ ต้องเข้าใจธรรมชาติของคู่ของคุณด้วย

ที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือ ดวงของคุณมะลิได้โยกเสตศาติ ที่จะทำร้ายเรื่องการเงิน ครอบครัวยื่น อีก ด้วย จึงต้องระวังให้จงหนัก

ขณะเดียวกัน ดวงชะตาของแฟนของคุณซึ่งเป็นชาวโปรตุเกส ก็เป็นดวงประเภทหัวกะไดไม่แห้ง หมายความว่า มีเสน่ห์รุนแรงต่อเพศตรงข้ามอย่างมากทีเดียว

ขออภัยว่า อย่างมาก ๆ

ดังนั้น คุณมะลิต้องตั้งใจให้ดี และ ต้องพร้อมที่จะยอมรับคนที่กำลังจะมาใช้ชีวิตคู่ชีวิตของคุณว่า เขามีหญิงสาวเข้าหามากมายมิได้ขาด เพราะหากคุณไม่อาจจะรับกับเรื่องนี้ได้ โอกาสที่ชีวิตคู่ของคุณจะพังทลายก็เป็นไปได้สูงมาก

คนที่มีความซื่อสัตย์แบบว่าที่สามีของคุณนี้ มักจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างไม่น่าเชื่อ โดยที่เจ้าตัวไม่จำเป็นจะต้องรูปหล่อ หรือ หน้าตาดีแต่อย่างใด

แต่เมื่อบรรดาผู้หญิงเข้ามาหาสามีของคุณมากๆ แล้ว ก็ขึ้นอยู่กับว่า สามีของคุณจะมีทำอย่างไรต่อผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของเขา หากเขารักและซื่อสัตย์ต่อคุณ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณ และ โชคดีของคุณคู่ชีวิตของคุณมะลิ ที่จะประคองความรักให้เดินหน้าต่อไปได้ง่ายขึ้น

แต่หากเขาผลอไปผลไป ด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี และคุณเองก็ไม่อาจจะยอมรับกับเรื่องเหล่านี้ได้เลย โอกาสที่ชีวิตคู่จะพังทลายลงก็มีสูง ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการจัดการต่อสถานการณ์นั้นๆ อย่างมากทีเดียว

แต่คุณมะลิเองก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง จนออกไปในทางคือ ถือมั่น และยังเป็นคนใจกล้า ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย

เมื่อนิสัยทั้งสองประกอบกันเข้า ก็อาจจะทำให้คุณมะลิกล้าตัดสินใจอะไรที่ออกไปในทางหักโตนมากกว่าการประนีประนอม ยอมงอ ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความเสียหายแตกแยกในชีวิตครอบครัวได้

ช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังให้มากที่สุดคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อยไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2564

ซึ่งนั่นก็คือ หลังจากที่คุณวางแผนที่จะแต่งงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ไปแล้ว

ที่ผมเขียนเล่ามาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นพื้นชะตาเดิมของคุณมะลิ และ ว่าที่สามีของคุณว่า ต่างคนต่างก็มีจุดอ่อน จุดด้อยอย่างไรที่พึงจะต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จะต้องอะลุ่มอะล่วย ซึ่งกันและกันในเรื่องอะไรบ้าง และ อย่างไร เพื่อประคองชีวิตสมรสให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ซึ่งเรื่องนี้ คุณมะลิ กับ สามีของคุณจะต้องหาทางออกร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นมา

ในสัปดาห์หน้า ผมจะพูดถึงเรื่องฤกษ์แต่งงานที่คุณขอมานะครับ

ขณะนี้ คิวที่รอให้ผมพยากรณ์นั้นไม่ยาวแล้ว ใครจะเขียนถามมาก็จะได้รับการตอบค่อนข้างเร็วครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณมะลิ ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สัปดาห์หน้าก็ยังเป็นเรื่อง ขออุทิศแต่งงาน ของคุณ มะลิ อีกสัปดาห์หนึ่งครับ



